

Số: 27 /BC-HĐND-PC

Bù Đăng, ngày 08 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO THẨM TRA**  
**Kết quả công tác của UBND huyện 6 tháng đầu năm,**  
**Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019**

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và sự phân công của Thường trực HĐND huyện. Ngày 04/7/2019, Ban Pháp chế HĐND huyện đã tiến hành thẩm tra báo cáo số 109/BC-UBND ngày 28/6/2019 của UBND huyện về tình hình công tác 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019 trình tại kỳ họp thứ Tám HĐND huyện.

Trên cơ sở nội dung báo cáo và thảo luận, Ban Pháp chế HĐND huyện thống nhất đánh giá, nhận định như sau:

**I. Đánh giá kết quả công tác của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2019**

**1. Kết quả đạt được**

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với đánh giá kết quả công tác của UBND huyện trong 6 tháng đầu năm và nhận thấy rằng:

Trong 6 tháng đầu năm 2019, mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng với sự quyết tâm chỉ đạo và điều hành tích cực của UBND huyện, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, đoàn thể, sự đồng hành của các doanh nghiệp và nhân dân trong Huyện, hoạt động chỉ đạo, điều hành UBND huyện đã phát huy được sức mạnh tập thể gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch UBND huyện và từng thành viên. Hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính quyền được thống nhất từ Huyện đến xã. UBND huyện phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND huyện, Ủy ban MTTQVN huyện và các tổ chức thành viên trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

- *Việc triển khai thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Nghị quyết Huyện ủy, HĐND huyện:* Trên cơ sở Chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 31 ngày 28/12/2018 của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, các cấp chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp ngay từ đầu năm, nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm. Qua đó, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm đạt được một số kết quả quan trọng; sản xuất nông nghiệp, thương mại - dịch vụ ổn định; lĩnh vực văn hóa - xã hội và công

tác an sinh xã hội được duy trì, đời sống của người dân tiếp tục được nâng lên; công tác xây dựng chính quyền được chú trọng; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội không ngừng được củng cố và tăng cường. Việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính và đổi mới hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đang được triển khai thực hiện tích cực... Những kết quả nêu trên đã góp phần quan trọng trong việc tổ chức thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Huyện.

- *Việc thực hiện quy chế làm việc:* Nhìn chung việc quy chế làm việc của UBND huyện được tổ chức thực hiện tốt, có sự phân công trách nhiệm rõ ràng, đảm bảo sự điều hành tập trung, thống nhất, linh hoạt, phát huy dân chủ và tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong giải quyết công việc; công tác nắm tình hình, làm việc với cơ sở và kịp thời chỉ đạo, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết tốt các công việc phát sinh. Quan tâm công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện và đề ra nhiệm vụ, giải pháp công tác thời gian tới. Từ đó, phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể với đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và từng thành viên UBND huyện. Trong điều hành, luôn năng động, sáng tạo, nhạy bén trong chỉ đạo, sâu sát cơ sở đã góp phần tích cực vào việc thực hiện đạt một số chỉ tiêu, kế hoạch của Huyện đề ra.

- *Về mối quan hệ công tác:* Ban Pháp chế nhận thấy, mối quan hệ phối hợp giữa UBND với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQVN huyện luôn giữ được mối liên hệ gắn bó, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả; UBND, HĐND, UBMTTQVN huyện đã tích cực, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế phối hợp 03 bên đã đề ra; phân công lãnh đạo giữ các mối quan hệ thường xuyên với cơ quan tổ chức có liên quan; luôn chủ động và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhau để các bên liên quan triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; tinh thần trách nhiệm, tính hiệu quả trong công tác phối hợp đã được tăng cường.

## **2. Một số vấn đề hạn chế, tồn tại cần quan tâm trong thời gian tới**

Bên cạnh những tồn tại, hạn chế mà báo cáo của UBND huyện đã nêu, Ban Pháp chế nhận thấy vẫn còn một số hạn chế, tồn tại đó là:

- *Đối với việc thực hiện quy chế làm việc:*

+ Một số dự án quy hoạch, đầu tư xây dựng chưa có sự chuyển biến rõ nét, tiến độ thực hiện rất chậm như : công tác hỗ trợ bồi thường dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ Ngã 3 vườn chuối đến trắng cỏ Bù; Dự án khu dân cư tại thôn 3 xã Minh Hưng và dự án chợ Bù Na xã Nghĩa Trung; công tác đấu giá quyền sử dụng đất còn chậm so với kế hoạch;

+ Cơ chế phối hợp giữa ngành TNMT với ngành Thuế địa phương trong thực hiện TTHC liên quan đến đất đai có lúc chưa tốt, nhiều vụ việc chậm có văn bản phúc đáp cho Tòa án nhân dân huyện để phục vụ công tác xét xử ...

- *Đối với việc thực hiện Nghị quyết Huyện ủy, HĐND huyện:*

+ Việc giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn chương trình mục tiêu quốc gia đạt thấp; Việc tuyển chuyên giáo viên dôi dư ở các cấp học trên địa bàn Huyện còn chậm so với yêu cầu đề ra;

+ Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật, tội phạm về trật tự xã hội còn tiềm ẩn phức tạp, nhất là trộm cắp tài sản, tội phạm ma túy, hoạt động tín dụng đen cho vay nặng lãi... là nguyên nhân tiềm ẩn của tội phạm và gây mất trật tự xã hội, gây bức xúc trong nhân dân.

+ Tai nạn giao thông thuộc tuyến đường do Huyện quản lý tăng cả về 03 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương) so với cùng kỳ năm trước;

## II. Về Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019

Ban Pháp chế thống nhất với Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019 của UBND huyện đã đề ra trong báo cáo. Đồng thời, Ban kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khắc phục những hạn chế, tồn tại đã nêu ở phần trên của Báo cáo này, đồng thời cần quan tâm một số vấn đề sau đây:

- Quan tâm đơn đốc, chỉ đạo việc thực hiện cơ chế phối hợp của các cơ quan như: Chi cục thuế với Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả của huyện trong giải quyết các TTHC liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai; phòng Tài nguyên – Môi trường đối với Tòa án nhân dân huyện trong việc cung cấp thông tin, hồ sơ theo yêu cầu để phục vụ công tác xét xử của Tòa án...

- Chỉ đạo thực hiện khắc phục những hạn chế, thiếu sót về cải cách hành chính của huyện năm 2018 (đứng thứ 9/11 huyện, thị xã theo kết quả tại Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND tỉnh Bình Phước) và có báo cáo kết quả cho HĐND huyện tại kỳ họp cuối năm. Quan tâm chỉ đạo khắc phục những hạn chế về thực hiện quy trình giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ một cửa cấp huyện, cấp xã mà Ban Pháp chế đã nêu tại báo cáo số 14/BC-HĐND-PC ngày 25/5/2019;

- Giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài, nhất là dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ Ngã 3 vườn chuối đến trảng Bù Lạch; Dự án khu dân cư thôn 3, xã Minh Hưng và dự án chợ Bù Na, xã Nghĩa Trung; giải quyết chế độ nghỉ việc cho các cán bộ xã, thị trấn trên địa bàn Huyện....

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện. Kính trình HĐND huyện xem xét, thảo luận./.

### Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;
- Thường trực HĐND;
- UBND huyện, UBNDTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Các vị đại biểu HĐND huyện;
- Lãnh đạo VP, CVVP;
- Lưu: VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ**



**Trần Đức Quốc**

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The primary data was gathered through direct observation and interviews with key stakeholders. Secondary data was obtained from existing reports and databases.

The third section details the statistical analysis performed on the collected data. This involves the use of descriptive statistics to summarize the data and inferential statistics to test hypotheses. The results of these analyses are presented in a clear and concise manner, highlighting the key findings of the study.

Finally, the document concludes with a series of recommendations based on the research findings. These recommendations are designed to address the identified issues and improve the overall performance of the organization. The author also provides a list of references for further reading on related topics.